

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 17 สิงหาคม 2559

เรื่อง

1. ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0

2. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ปรับยุทธศาสตร์ใหม่

3. เรือระวางต่ำกว่า 30 ตัน กรอสผวา กรมประมงตรวจเข้มตามแผนถอดจากระบบใน 2 ปี

4. เดินหน้าปล่อยปลาไทย 8 ชนิดเพิ่มผลผลิตคืนชีวิตสู่แหล่งน้ำ

5. ภาพข่าว: เชิดชูเกียรติ

6. 'ปศุสัตว์' ยืนยันกรณไม่เข้าTPPเล็งเพิ่มประสิทธิภาพรับมือ

7. ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

8. ชง กกร.ปรับโครงสร้างราคาปาล์ม

9. ปาล์มร้องเลิกปรับ'ปี5'เป็น'ปี3'

10. คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด: สวนปาล์มจุกยกเลิกปี 5

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ไทยรัฐ

ประชาชาติธุรกิจ

ไทยโพสต์

โพสต์ทูเดย์

ประชาชาติธุรกิจ

เดลินิวส์

บ้านเมือง

มติชน

ไทยรัฐ

ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว จำเป็นต้องมีกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ภาคการเกษตร ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้งหมดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งต่อไปจะจัดประชุมกลางเดือน ก.ย.นี้ “ควรมีการกำหนดจุดยืนของภาคการเกษตรไทยในอนาคตชัดเจน และต้องมีประเด็นสอดคล้องกับการพัฒนาของภาคการเกษตรระดับโลก ที่จะพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”

นายธีรภัทรกล่าวว่า การประชุมทั้ง 2 ครั้ง ได้สรุปแผนระยะยาวไว้ 10 ประเด็น คือ 1.ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 2.เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อกรบริโภคในประเทศ 3.ลดต้นทุนและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 5.พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย 6.เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ 7.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 8.ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9.เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 10.บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ.



ปรับยุทธศาสตร์ใหม่:

นายธีรภัทร ประบุรุษิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนา

สุกรและผลิตภัณฑ์หรือ "พิก บอร์ด" ว่าผลผลิตสุกรขุนทั้งปี 59 คาดว่าจะออกสู่ตลาด 17.70 ล้านตัว มีผลผลิตเนื้อสุกร 1.328 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4.40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจุดใจให้เกษตรกรขยายการผลิต นอกจากนี้ ในปี 60 จะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

'ปลุสัศตว์'ยื่นกรานไม่เข้าTPP เล็งเพิ่มประสิทธิภาพรับมือ

ภาคปลุสัศตว์ไทยยื่นกรานค้่านเข้าร่วม TPP อธิบติกรมปลุสัศตว์ชื้อนาคคตหากต้องเข้าร่วมจริง จะต้องวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพลู่เพื่อให้เสียเปรียบน้อยที่สุด

น.สพ.อญุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบติกรมปลุสัศตว์ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอประเทศสมาชิกแต่ละประเทศขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีนั้น ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและการติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเวทีระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานนักวิชาการต่าง ๆ ยังเป็นหลากหลายมุมมองที่ยังเป็นโจทย์ของรัฐบาล แต่ในภาคปลุสัศตว์นั้นยังคงยืนยันคัดค้านการเข้าร่วม TPP เพราะจะกระทบถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการวงกว้าง

โดย น.สพ.อญุทธ์กล่าวต่อว่า ภาคปลุสัศตว์ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเข้าร่วมที่ฟิฟิมาโดยตลอด ซึ่งได้ให้เหตุผลไปก่อนหน้านี้ และยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วย เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ตัวเกษตรกรเอง และหากมองภาพรวมด้านปลุสัศตว์แต่ละประเทศที่เข้าร่วมที่ฟิฟิกับไทยนั้น ล้วนแล้วแต่ได้เปรียบ เพราะมีกำลังผลิตสูง อาทิ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีกำลังผลิตภาคปลุสัศตว์มหาศาล ขณะที่ส่วนของไทยนั้นสัดส่วนเล็กกว่าถึง 10 เท่า และโดยรวมแล้วไทยยังคงเสียเปรียบทุกทาง ทั้งปัจจัยการผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วน รวมถึงต้นทุนต่าง ๆ ราคาถูกกว่าไทยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่าทีของรัฐบาลจะออกมาในแนวทางใด กรมปลุสัศตว์ต้องยอมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศเป็นหลัก ซึ่งอนาคตหากไทยต้องเข้าร่วมจริงขอให้รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกับเกษตรกร ผู้ประกอบการวงการค้าปลุสัศตว์ โดยอาจจะเป็นการวางมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถให้มีศักยภาพมากขึ้นก่อนตัดสินใจ

"ภาคปลุสัศตว์ยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมที่ฟิฟิ ซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมอื่นอาจจะเป็นข้อดี อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีการพูดคุยและหารือกันอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับทางกระทรวงพาณิชย์ แต่สุดท้ายแล้วต้องหาข้อสรุปที่ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ เราจะไปค้่านเขาหมดไม่ได้ หากรัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะต้องเข้าร่วมจริง ต้องมีการวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสู้เขาได้ หรือต้องเสียเปรียบให้น้อยที่สุด"

อธิบติกรมปลุสัศตว์ได้กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าโครงการพัฒนาและผลิตกระบือที่ต้องมีการติดตั้งไมโครชิป ล่าสุดดำเนินการติดตั้งไปกว่า 300,000 ตัว จากทั้งหมด 500,000 ตัว ซึ่งภายในสิ้นเดือนกันยายนคาดว่าจะแล้วเสร็จ 80% เนื่องจากการติดเครื่องมือต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องงบประมาณที่ได้มีการเรียกตรวจสอบนั้นได้แจ้งข้อเท็จจริงตามกระบวนการขั้นตอนว่าประโยชน์เป็นอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเจอ จุดที่ฝังไมโครชิปในตัวกระบือต้องข้่านาญ ซึ่งทั้งหมดเฉพาะงบประมาณไมโครชิป 50 ล้านบาทเท่านั้น โดยการกำหนดสเปกมี 2 บริษัท เป็นผู้ดูแล ซึ่งได้กระจายงบประมาณไปตามภูมิภาค ทั้งนี้ กรมปลุสัศตว์ได้รายงานข้อเท็จจริงถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯรับทราบและไม่มีข้อท้วงติงประการใด เพียงแต่ได้มีการกำข้่านว่าต้องข้่านงานได้จริง ส่วนสตง.จะมีการตรวจสอบอย่างไรต้องข้่านไปตามกระบวนการ กรมปลุสัศตว์ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการอย่างถูกต้อง ไปร้งใส

เติมน้ำปล่อยปลาไทย 8 ชนิด เพิ่มผลผลิตคินชิวิตสู่วัยรุ่น

กรมประมงเปิดตัวโครงการ “เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คินชิวิตสู่วัยรุ่น” นำร่องพ่อแม่พันธุ์ปลาไทย 8 ชนิด บริเวณลำน่าน้ำ 3 สายบรรจบที่สังขละบุรี คาดช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเป็นอาหารชุมชนกว่า 94 ตัน มูลค่ากว่า 14.6 ล้านบาท เตรียมขยายผลสู่ 12 แหล่งน้ำใน 12 จังหวัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการ “เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คินชิวิตสู่วัยรุ่น” เพื่อเปิดตัวโครงการ “เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คินชิวิตสู่วัยรุ่น” โดยได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติทดแทนสัตว์น้ำที่สูญหายไปในช่วงภาวะภัยแล้ง ให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่หาได้ง่ายและเป็นการเพิ่มรายได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนของประชาชนที่พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ พร้อมปล่อยปลาไทยคืนถิ่นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 84

พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

ในเบื้องต้นได้นำร่องปล่อยไข่ปลาแรกฟักและพ่อแม่พันธุ์ปลาไทยจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ตะเพียน ตะเพียนทอง กระแห กาดำ จาด ชะโโอน โพง และปลาแก้มช้ำ ณ บริเวณปากลำห้วยบีดลี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลำน่าน้ำ 3 สายมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้ำของกาเลีย แม่น้ำบีดลี และแม่น้ำรันตี ซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

ทั้งนี้ กรมประมงได้เพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ตะเพียนทอง กระแห กาดำ จาด ชะโโอน โพง และปลาแก้มช้ำ ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์กระตุ้นการวางไข่ โดยใช้แม่พันธุ์ปลา จำนวน 500 กิโลกรัม (เพศเมีย 3 ต่อเพศผู้ 2 โดยน้ำหนัก) แล้วปล่อยลงในกระชังขนาด 4x4x1.2 เมตร ขนาดตากระชัง 2.5 เซนติเมตร จำนวน 2 กระชัง ที่วางอยู่ในลำน้ำห้วยบีดลี

หลังจากนั้นประมาณ 6-8 ชั่วโมง พ่อแม่พันธุ์ปลาจะผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ โดยพ่อแม่พันธุ์ปลาจะปล่อยไข่ไปในน้ำ ขณะเดียวกันพ่อแม่พันธุ์ปลาก็จะปล่อยน้ำเชื้อ ซึ่งไข่และน้ำเชื้อจะผสมกันในน้ำ หลังจากไข่ได้รับการผสมแล้วจะมีลักษณะเป็นไข่กึ่งจมกึ่งลอย ซึ่งจะล่องลอยไปตาม

กระแสของลำห้วยบีดลี ใช้เวลาประมาณ 12-16 ชั่วโมง จะฟักออกเป็นตัวปลา ลูกปลาเหล่านี้จะอาศัยหากินและหลบซ่อนศัตรูตามพงหญ้าริมน้ำหรือไม้่น้ำ

นางสาวจودی พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า บริเวณปากลำห้วยบีดลีเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากมีแหล่งอาศัยหลบภัย และพื้นที่ด้านบนเป็นที่รักษาพืชพันธุ์ โดยธรรมชาติพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งเลี้ยงและอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่า ลูกปลาระยะแรกจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และการปล่อยไข่/ปลาแรกฟักครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำน่าน้ำและเขื่อนวชิราลงกรณได้ไม่น้อยกว่า 94 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 14.6 ล้านบาท และชาวประมงได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

โครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและร่วมเพาะขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติมากขึ้น และขอความร่วมมือไม่ให้จับปลาช่วงวางไข่ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้มีแผนเร่ง

ขยายผลโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คินชีวีต สู่แหล่งน้ำ โดยตั้งเป้าปลอ่ยไขปลา/ลูกปลาแรก ฟักในพื้นที่ 12 แหล่งน้ำสำคัญใน 12 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งยังเร่งปลอ่ยปลาไทย 8 ชนิด ลงสู่ท้องถื่นเดิม ได้แก่ การฟื้นปลากะโห้คินถื่น เจ้าพระยา ปลากาดำคินถื่นในหนองหาร จังหวัด สกลนคร ปลากายคินถื่นเขื่อนบางลาง จังหวัด ยะลา ปลาพรมคินถื่นเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น และปลายี่สกคินถื่นแม่กลอง จังหวัด กาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังจะปลอ่ยลูกปลาบึกสู่ หนองหลวง จังหวัดเขียงราย พร้อมปลอ่ยปลาบึก สู่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ การเพิ่มผลผลิต ปลาบึกในเขื่อนบางลาง และเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วย เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 240 ล้านบาท ชาวประมงได้รับ ประโยชน์รวมกว่า 39,000 คน และประชาชนมี ส่วนร่วมดำเนินโครงการฯ ประมาณ 40,000 คน

“ปัญหาภัยแล้งในทุกภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมา แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ทั้งแม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เกือบทุกแห่งน้ำน้อยจนแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อจำนวนสัตว์น้ำทั้งในธรรมชาติ และที่เลี้ยงในกระชัง ประกอบกับมีการจับสัตว์ น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก ทำให้พ่อ แม่พันธุ์สัตว์น้ำไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์ ส่งผลให้ ประชากรสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว การ เพาะพันธุ์ปลาแล้วปลอ่ยให้ไขปลาในระยะแรกฟัก เป็นตัวตามธรรมชาติในฤดูน้ำหลาก เป็นหนึ่งช่อง ทางที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติ มากขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน และท้องถื่น และช่วยให้ชาวประมงมีรายได้หล่อ เลี้ยงครอบครัวด้วย” รองอธิบดีกรมประมงกล่าว.



เชิดชูเกียรติ : จินตนา ชัยยวรรณการ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัล "ทูลย์ ปาสเตอร์" ให้แก่ สุรินทร์ ศุภสวัสดิ์พันธ์ุ ซีอีโอ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย หรือ จิม ทอมป์สัน เพื่อเชิดชูที่พัฒนางานการไหมของไทย โดยมี อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมไหม ร่วมยินดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

'ปศุสัตว์' ยื่นกรณไม่เข้าTPP เล็งเพิ่มประสิทธิภาพรับมือ

ภาคปศุสัตว์ไทยยื่นกรณค้านเข้าร่วม TPP อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้อนาคตหากต้องเข้าร่วมจริง จะต้องวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เสียเปรียบน้อยที่สุด

น.สพ.อุทัย หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอประเทศสมาชิกแต่ละประเทศขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีนั้น ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและการติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเวทีระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานนักวิชาการต่าง ๆ ยังเป็นหลากหลายมุมมองที่ยังเป็นโจทย์ของรัฐบาล แต่ในภาคปศุสัตว์นั้นยังคงยืนยันคัดค้านการเข้าร่วม TPP เพราะจะกระทบถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการวงกว้าง

โดย น.สพ.อุทัยกล่าวต่อว่า ภาคปศุสัตว์ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเข้าร่วมที่พีพีพีมาโดยตลอด ซึ่งได้ให้เหตุผลไปก่อนหน้านี้ และยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วย เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ตัวเกษตรกรเอง และหากมองภาพรวมด้านปศุสัตว์แต่ละประเทศที่เข้าร่วมที่พีพีพีกับไทยนั้น ล้วนแล้วแต่ได้เปรียบ เพราะมีกำลังผลิตสูง อาทิ สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีกำลังผลิตภาคปศุสัตว์มหาศาล ขณะที่ส่วนของไทยนั้นสัดส่วนเล็กกว่าถึง 10 เท่า และโดยรวมแล้วไทยยังคงเสียเปรียบทุกทาง ทั้งปัจจัยการผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วน รวมถึงต้นทุนต่าง ๆ ราคาถูกกว่าไทยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่าทีของรัฐบาลจะออกมาในแนวทางใด กรมปศุสัตว์ต้องยอมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศเป็นหลัก ซึ่งอนาคตหากไทยต้องเข้าร่วมจริงขอให้รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกับเกษตรกร ผู้ประกอบการวงการปศุสัตว์ โดยอาจจะเป็นการวางมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถให้มีศักยภาพมากขึ้นก่อนตัดสินใจ

“ภาคปศุสัตว์ยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมที่พีพีพี ซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมอื่นอาจจะเป็นข้อดี อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีการพูดคุยและหารือกันอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับทางกระทรวงพาณิชย์ แต่สุดท้ายแล้วต้องหาข้อสรุปที่ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ เราจะไปค้านเขาหมดไม่ได้ หากรัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะต้องเข้าร่วมจริง ต้องมีการวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสู้เขาได้ หรือต้องเสียเปรียบให้น้อยที่สุด”

อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าโครงการพัฒนาและผลิตกระบือที่ต้องมีการติดตั้งไมโครชิป ล่าสุดดำเนินการติดตั้งไปกว่า 300,000 ตัว จากทั้งหมด 500,000 ตัว ซึ่งภายในสิ้นเดือนกันยายน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ 80% เนื่องจากการติดเครื่องมือต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องงบประมาณที่ได้มีการเรียกตรวจสอบนั้นได้แจ้งข้อเท็จจริงตามกระบวนการขั้นตอนว่าประโยชน์เป็นอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเจอ จุดที่ฝังไมโครชิปในตัวกระบือต้องขำนาญ ซึ่งทั้งหมดเฉพาะงบประมาณไมโครชิป 50 ล้านบาทเท่านั้น โดยการกำหนดสเปกมี 2 บริษัท เป็นผู้ดูแล ซึ่งได้กระจายงบประมาณไปตามภูมิภาค ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้รายงานข้อเท็จจริงถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับทราบ และไม่มีข้อกังขาถึงประการใด เพียงแต่ได้มีการกำชับว่าต้องใช้งานได้จริง ส่วนสตง.จะมีการตรวจสอบอย่างไรต้องไปตามกระบวนการ กรมปศุสัตว์ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการอย่างถูกต้อง ไปรษณีย์



☑ ให้การต้อนรับ...หม่อมหลวงจिरพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นางสาวธัญทิตดา นาคกร
ทรพรพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับนาย
Moses Vilakati รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ และคณะ ที่
เข้าหารือและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
เมื่อวันก่อน

ชง กกร.ปรับโครงสร้างราคาปาล์ม

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมฯ ไปศึกษาและปรับโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันใหม่ ตามที่เกษตรกรปาล์มร้องขอ โดยเห็นว่าผลปาล์มนอกจากน้ำมันปาล์มสามารถทำรายได้ให้ผู้ประกอบการ เช่น ไซปาล์ม เมล็ดปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม สามารถนำมาคำนวณกำหนดราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มใหม่ได้ ดังนั้น ภายในเดือนสิงหาคมนี้กรมฯ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรมาหารือเพื่อกำหนดราคาแนะนำให้สอดคล้องกับปัจจุบันก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาก่อนออกประกาศเป็นราคาแนะนำเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันระยะ 20 ปีตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยกำหนดเป็นแผน 6 ระดับ เริ่ม 5 ปีแรกให้ปฏิรูปเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 2.50 ตัน เป็น 3.15 ตัน และเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 23 ซึ่งจะนำเสนอรูปแบบและวิธีการดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการด้านผลิตปาล์มน้ำมันที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ และหลังจากนั้นจะขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คาดว่าจะประชุมเดือนกันยายนนี้ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิรูปโครงสร้างทั้งระบบต่อไป

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลปาล์มเดือนกันยายนที่ออกสู่ตลาดยังไม่สูงมาก โดยคาดว่าผลปาล์มที่จะออกสู่ตลาดอยู่ที่ 840,000 ตัน จากปกติ 1-1.2 ล้านตันต่อเดือน จึงมีผลต่อราคาปรับขึ้นดีเฉลี่ยโลกรัมละ 5.60-5.90 บาท และน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เฉลี่ยโลกรัมละ 34 บาท ขณะที่ความต้องการใช้เท่าเดิม 140,000 ตันต่อเดือน และยังมีสต็อกน้ำมันปาล์ม 200,000 ตัน แม้ราคาผลปาล์มโดยรวมสูงแต่กรมฯ เห็นว่าปาล์มน้ำมันยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังและอยู่ในบัญชีติดตามใกล้ชิดของกรมการค้าภายในที่ต้องตรวจสอบทุกสัปดาห์ แม้ปริมาณยังไม่ถึงตัวและราคายังไม่กระทบต่อราคาขายปลีกเพื่อการบริโภคมาก แต่ยังคงดูแลการขนถ่ายน้ำมันปาล์มโดยเฉพาะตามชายแดนไม่ให้เกิดการลักลอบ เนื่องจากราคาในประเทศสูงกว่าราคาของมาเลเซียที่ราคาซีพีโออยู่ที่ 21 บาทต่อโลกรัม และเชื่อว่าราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มของไทยที่สูงขึ้นเช่นนี้จะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นจากผลกระทบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตน้อยราคาจึงสูงขึ้น คาดว่าจะกลับมามีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนนี้แน่นอน

ปาล์มร่องเล็กปรับ'ปี5'เป็น'ปี3'

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชโยดม สุวรรณวัฒน์นะ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ยกเลิกประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากน้ำมัน ปี 5 เป็นปี 3 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ โดย พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้รับหนังสือ

นายชโยดมกล่าวว่า นับเป็นครั้งที่ 2 ที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงจากที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศอย่างหนัก โดยเฉพาะเกษตรกร ราคาลดลงจาก 6.40 บาท/กิโลกรัม (กก.) เหลือเพียง 5.40 บาท/กก. กระทรวงเกษตรฯในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำก่อนหน้ามาเจอผลปาล์มตกต่ำซ้ำเติมอีก จึงอยากให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ยกเลิกประกาศดังกล่าว และหากไม่มีความคืบหน้าภายใน 3 วัน จะระดมชาวสวนปาล์มใน จ.กระบี่ ขึ้นมาชุมนุมที่กรุงเทพฯ



สวนปาล์มจุกยกเล็กปี 5 : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชโยดม สุวรรณวัฒน์นะ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจ.กระบี่ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ขอให้ยกเลิกประกาศของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานที่ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากน้ำมัน ปี 5 เป็นน้ำมันปี 3 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศอย่างหนักผู้ประกอบการน้ำมันไม่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ทำให้น้ำมันปาล์มในระบบเพิ่มสูงขึ้น 56,000 ตันส่งผลให้ราคาผลปาล์มตกลงจาก 6.40 บาท/กก. เหลือเพียง 5.40-4 บาท/กก.